

ด่วนที่สุด
ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๕



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ถนนราษฎร์อุทิศ
พร ๕๔๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำและทรัพยากร
ใต้ดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง ที่ พร ๗๘๑๐๑/๑๐๐

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
ว่าปรากฏการณ์วิกฤตภัยแล้งมีผลกระทบต่อหลายชุมชนสังคมขาดแคลนน้ำใช้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากทุกปี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำใช้ทั้งในด้าน
การเกษตรและใช้ในครัวเรือน การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามหลักวิชาการเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยบรรเทา
ในช่วงหน้าแล้งได้ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในด้านการจัดการแหล่งน้ำใช้และทรัพยากร
ใต้ดินที่เหมาะสม ซึ่งในพื้นที่ตำบลวังธงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
สำหรับการเกษตรและน้ำใช้สำหรับการบริโภค อุปโภค จึงได้เชิญ ผศ.ดร.ตีเซลล์ สนวนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
และการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้การจัดการน้ำ และทรัพยากรใต้ดินด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสักทองแกรนด์บอลรูม โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมฯ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบ และพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ผู้บริหารท้องถิ่น, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการน้ำ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเชมิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ วิชาการฯ
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑-๔๐๓

นายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสจ.ชก. ๐๖๔๗๔๒๔๘๐๒

กษ.สช.
สช. กรมชช.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ ๒๔๔๖
วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา

ที่ พร ๗๘๑๐๑ /๑๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพ การจัดการน้ำและทรัพยากรใต้ดินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาม หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ปรากฏการณ์วิกฤตภัยแล้ง มีผลกระทบต่อหลายชุมชนสังคมขาดแคลนน้ำใช้รุนแรง ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากทุกปี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนที่ประสบสภาวะ ขาดแคลนน้ำใช้ในทั้งในด้านการเกษตรและใช้ในครัวเรือน การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามหลักวิชาการ จึงเป็น ปัจจัยสำคัญในการช่วยบรรเทาในช่วงหน้าแล้งได้ จึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่น ในด้านการจัดการ แหล่งน้ำใช้และทรัพยากรใต้ดินที่เหมาะสม

ด้วยในพื้นที่ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบว่าส่วนใหญ่เป็น พื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและน้ำใช้สำหรับการบริโภค อุปโภค ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังธงจึงได้เชิญ ผศ.ดร.ทีเซลส์ สวนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการสำรวจแหล่งน้ำ ใต้ดิน เพื่อเป็นวิทยากรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยเทคโนโลยีสแกนใต้ดินประสิทธิภาพสูง เป็นนวัตกรรม ดันแบบของชุมชน ที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ทางองค์การ บริหารส่วนตำบลวังธง เห็นว่าการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งทรัพยากรใต้ดินอื่นในท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓:๓๐น. - ๑๖:๐๐น. ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส ห้องประชุมสักทองแกรนด์บอลรูม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ครั้งนี้แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และ ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมาพร้อมนี้

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
- ศักดิ์มาด กงษา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ฉันทพัฒนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังธง

สำนักปลัด
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๔ ๔๖๕๘ ต่อ ๑๐๑

ศักดิ์มาด กงษา

ดาเนียง พ.ศ.

๙/๗/๖๗

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"